



ธนาชาตประกันภัยห่วงความปลอดภัยนักดื่ม ด้วยบริการ“U Drink I Drive” สิทธิพิเศษให้ ลูกค้า เมาไม่ขับ ส่งคนไปรับ-ขับพาลกลับบ้าน

ธนาชาตประกันภัย ตอกย้ำบทบาทภาคีเครือข่ายสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ร่วมรณรงค์ “เมาไม่ขับ” มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าธนาชาตประกันภัย ด้วยบริการ U Drink I Drive เพื่อให้ลูกค้าเฉลิมฉลองกับช่วงเวลาแห่งความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่เก่าต้อนรับปีใหม่กันอย่างปลอดภัย มีคนขับรถพาไปส่งถึงบ้านปลอดภัย ลงทะเบียนรับสิทธิได้ที่ Line Official Account “ธนาชาตประกันภัย” ตั้งแต่วันที่ - 31 มกราคม 2567 จากข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 (7 วันอันตราย) เกิดอุบัติเหตุรวม 2,440 ครั้ง โดยพบอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 25.49 นอกจากนี้ สถิติคดีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นต้นทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เป็นคดี “เมาแล้วขับ” สูงถึง 16,000 คน

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ธนาชาตประกันภัย กล่าวว่า “ในฐานะภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนและความห่วงใยที่มีให้กับลูกค้าที่ต้องการร่วมเฉลิมฉลองกับบรรยากาศความสุขและงานเลี้ยงสังสรรค์ในช่วงเวลานี้ ธนาชาตประกันภัยขอมอบโครงการพิเศษที่มีใจว่าจะช่วยลดความปลอดภัยให้กับลูกค้าและลดความเสี่ยงให้กับผู้ใช้งานโดยรวม โดย

มอบบริการ “U Drink I Drive” บริการพนักงานขับรถส่วนตัวที่ไว้วางใจได้ มีความเชี่ยวชาญในทุกเส้นทาง และสามารถขับรถได้ทุกยี่ห้อทุกรุ่น รวมถึงรับประกันความปลอดภัยสูงสุดจากเทคโนโลยี GPS Tracking ตรวจสอบความเร็วและเส้นทางของรถ ซึ่งจะช่วยลดความกังวลให้การเดินทางกลับบ้านหลังงานปาร์ตี้ได้

ธนาชาตประกันภัย ร่วมรณรงค์เมาไม่ขับและพร้อมดูแลลูกค้า มอบสิทธิพิเศษด้วยบริการ “U Drink I Drive” จำนวน 100 สิทธิ โดยสามารถเรียกพนักงานไปขับรถแทนได้เมื่อดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในระยะทางจากสถานบริการถึงที่พักไม่เกิน 50 กิโลเมตร ซึ่งบริการนี้ จะช่วยให้ลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการขับรถ และยังมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม ดูแลทั้งชีวิตตัวเองและลดความเสี่ยงให้กับผู้ใช้งานร่วมกันด้วย โดยลูกค้าธนาชาตประกันภัยต้องกรณีสถานที่ก่อนใช้บริการพนักงานขับรถล่วงหน้า 1 ชั่วโมง โดยเข้าไปที่ Line Official Account “ธนาชาตประกันภัย” ที่เมนู “สิทธิพิเศษ” จากนั้นโทรศัพท์ไปที่ Call center ของ U Drink I Drive ที่หมายเลขโทรศัพท์ 091-080-9108 หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน U DRINK I DRIVE เพื่อนัดหมายวันเวลาและสถานที่ สามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ - 31 มกราคม 2567 นอกจากนี้ ธนาชาตประกันภัย ได้ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) และภาคีเครือข่ายเดินทางรณรงค์สร้างความตระหนักถึง

ความเสี่ยงจากเมาแล้วขับ ที่หลายคนยังเข้าใจผิดคิดว่าการดื่มเพียงเล็กน้อยนั้นคงไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งจากข้อเท็จจริงและสถิติที่ผ่านมา พฤติกรรมเมาแล้วขับเป็นสาเหตุที่สร้างความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตได้ โดยทางภาคีเครือข่ายรณรงค์การรณรงค์มาตรฐาน 3 ด้าน ด้านสกัดตนเอง ด้านครอบครัว และด้านชุมชน ที่มีเป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 29 ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลดังต่อไปนี้ (1) บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ (2) บุคคลที่มีอาการเมามาสุราจนทรงสติไม่ได้ รวมถึงผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกราย ให้สถานบริการตรวจวัดแอลกอฮอล์ทางลมหายใจก่อนอนุญาตให้ขับช้อกจากสถานบริการ และในกรณีที่ผู้ขับขี่ยานพาหนะได้รับการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดทางลมหายใจแล้วพบว่ามึระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่า 50 mg% ให้สถานบริการจัดหาที่พักคอย และอำนวยความสะดวกเพื่อรอให้ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดทางลมหายใจลดลง ต่ำกว่า 50 mg% จึงอนุญาตให้ขับช้อกจากสถานบริการ หรือในกรณีที่ผู้ขับขี่ยานพาหนะมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่า 50 mg% ไม่ยินยอมพักคอย ให้สถานบริการประสานให้เพื่อน/ญาติ ของผู้ใช้บริการขับช้อกแทนหรือจัดบริการยานพาหนะเพื่อส่งลูกค้าเดินทางกลับ



ฉลาดทำงาน
ไม่จนทางกาย
ฉลาดทำใจ
ทุกข์กับใครไม่เป็น
พระอาจารย์ประสงค์ บริบูรณ์

ที่มา: ขอขอบคุณ: <https://www.nyt9.com/>



แบบ พ.๒

หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียน พุทธศักราช ๒๕๕๐

เลขทะเบียน **สส๖๖๒/ชธ๖๒**

หนังสือสำคัญนี้ออกให้ไว้เพื่อแสดงว่า สิบตรีศิวะพล จาริรัตน์ชัยกุล

เลขประจำตัวประชาชน ๓ ๑๐๐๕ ๐๑๐๕๘ ๗๔ ๙ เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อายุ ๓๗ ปี อาชีพ นักธุรกิจ

ถิ่นที่อยู่บ้านเลขที่ ๗๔๓/๓๗ หมู่ที่ - ซอย ซอย ซอยสิทธิ์ ๒ ถนน เลียบบ้างเหนือ

แขวง / ตำบล หนองแขม เขต / อำเภอ หนองแขม จังหวัด กรุงเทพมหานคร

เป็น เจ้าของ หนังสือพิมพ์ชื่อ 249 สื่อออนไลน์

มีวัตถุประสงค์ เพื่อลงประกาศข่าวงานราชการและประกาศโฆษณาด้านธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านธุรกิจและกฎหมาย และข้อมูลข่าวสารทั่วไปทุกจังหวัด

ภาษาที่หนังสือพิมพ์จะออก ภาษาไทย

ชนิดของหนังสือพิมพ์ที่ออก เป็นแผ่น

ระยะเวลาที่ออกหนังสือพิมพ์ รายวัน

ชื่อสำนักงานของหนังสือพิมพ์ -

ตั้งอยู่ ณ ที่ - เลขที่ ๑๐/๑๒๘๗ หมู่ที่ - ซอย ซอย นวมินทร์ ๙๓ ถนน -

แขวง / ตำบล นวมินทร์ เขต / อำเภอ บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ชื่อสำนักงานของผู้โฆษณา -

ตั้งอยู่ ณ ที่ - เลขที่ ๑๐/๑๒๘๗ หมู่ที่ - ซอย ซอย นวมินทร์ ๙๓ ถนน -

แขวง / ตำบล นวมินทร์ เขต / อำเภอ บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ชื่อโรงพิมพ์ที่พิมพ์ บริษัท ๒๔๙ สื่อออนไลน์ จำกัด

ตั้งอยู่ ณ ที่ - เลขที่ ๑๐/๑๒๘๗ หมู่ที่ - ซอย ซอย นวมินทร์ ๙๓ ถนน -

แขวง / ตำบล นวมินทร์ เขต / อำเภอ บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ สิบตรีศิวะพล จาริรัตน์ชัยกุล เป็นผู้พิมพ์



สิบตรีศิวะพล จาริรัตน์ชัยกุล เป็นผู้โฆษณา

สิบตรีศิวะพล จาริรัตน์ชัยกุล เป็นบรรณาธิการ

สิบตรีศิวะพล จาริรัตน์ชัยกุล เป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์

ออกให้ตั้งแต่วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) นางสาวกมล คักดาเดช

(นางสาวกมล คักดาเดช)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ

พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนการพิมพ์สำหรับจังหวัด กรุงเทพมหานคร